



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ที่ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบวินัยประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน รอง ผอ.สพป.ยล. ๑ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สพป.ยล.๑

ตามที่กลุ่มบริหารงานบุคคลได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบวินัยที่ข้าราชการครูฯ ควรทราบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบแก่ข้าราชการครูฯ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมานั้น

สำหรับเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น เป็นกรณีตัวอย่างในเรื่องจัดซื้อพัสดุโดยทุจริตมีสิทธิถูกไล่ออก (ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารดั่งแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มทราบด้วย

(นายประสิทธิ์ หนูกิ่ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

จัดซื้อพัสดุโดยทุจริตมีสิทธิถูกไล่ออก

นายธีระศักดิ์ ภัททิยากุล นิติกรชำนาญการ

การจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการเสนอราคาของเอกชนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการจึงต้องใส่ใจและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่กฎหมายกำหนดและมีเจตนาทุจริตมาตั้งแต่ต้นแล้ว นอกจากผิดวินัยข้าราชการแล้วผู้กระทำยังต้องรับผิดชอบทางอาญาด้วย



ดังเช่นกรณีตัวอย่างจากคำพิพากษาของศาลปกครองดังต่อไปนี้ เป็นกรณีที่

ข้าราชการครูช่วยราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเบิกเงินไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว

ข้อเท็จจริง นางอริยะณีย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วยราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

มีหน้าที่จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนใช้สอยและพัสดุและเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ นางอริยะณีย์ ได้ทำการแก้ไขวันที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างปลอมและปลอมลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อนำไปใช้เบิกเงินงบประมาณ ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายเป็นเงินมากกว่าหนึ่งล้านบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายจึงมีคำสั่งไล่นางอริยะณีย์ ออกจากราชการฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

นางอริยะณีย์ จึงได้นำคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยอ้างว่า ตนเองไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินค่าพัสดุให้กับร้านค้าประกอบกับในการดำเนินการจัดซื้อพัสดุจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเบียดบังหรือกระทำการทุจริตเงินของทางราชการได้

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ในรายงานการขอซื้อที่นางอริยะณีย์ ผู้ฟ้องคดีจัดทำนั้น มีร่องรอยการแก้ไขวันที่ทำบันทึกรายงานขอซื้อ วันที่กำหนดเวลาที่ต่อการใช้ วันที่ขอความเห็นชอบการขอซื้อทุกแห่ง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงรับฟังได้ว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ดังนั้น การที่ผู้บังคับบัญชาลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเหมาะสมและชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๓๑/๒๕๕๘)



สำหรับคดีนี้เป็นการวางบรรทัดฐานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ดีสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและครุภัณฑ์ว่า จะต้องดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น มิฉะนั้นอาจถูกไล่ออกจากราชการเหมือนเช่นคดีนี้